





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด	
<p>"นาคาล้อมรั้ว" ดูแลผู้ติดยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรงในพื้นที่คนในชุมชนไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์พักคอย (นาคาล้อมรั้ว) มีทีมอาสาสมัครฯดินแดน พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.โซ่พิสัย ร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่เสี่ยง/ ก่อความรุนแรงจนอาการสงบ ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระยะถัดไป ช่วยให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลับคืนสู่ชุมชนและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การปรับครม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, thestatestimes, mono29)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับ ครม. หลังมีชื่อถูกปรับออกจากตำแหน่ง รมว.สร. ว่าไม่ทราบเลยว่ามีสัญญาณอย่างไร สำหรับข่าวที่ออกมาไม่กระทบต่อการทำงาน มีหน้าที่ก็ทำให้เต็มที่อย่าไปคิดมาก พร้อมสั่งการขรก.ห้ามเกียร์ว่าง ทุกคนต้องทำงานเต็มที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- การปรับครม.เศรษฐกิจ 2 คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นเม.ย.67 ขณะนี้มีการปรับวาระมต.ค่อนข้างลงตัวแล้ว มีรายงานว่า มต.ใหม่ ถูกเรียกเข้าไปกรอกประวัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า คาดนายกฯ จะลงนามขึ้นทูลเกล้าฯ สำหรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. มีโอกาสหลุดจากตำแหน่งสูง เนื่องจากมีปัญหาการทำงานในกระทรวง โดยทีมหลังบ้านเข้าไปบริหารจัดการหลายด้าน ซึ่งจะกลับไปช่วยงานสภาฯ ให้กับพรรคเพื่อไทย ลุ้นเก้าอี้ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>-นายกฯ จะปรับ ครม. เพื่อย้ายตัวเองจาก รมว.คลัง ไปควบ รมว.กท. แต่เกิดกระแสคัดค้าน เพราะหมอลานปฏิบัติหน้าที่ รมว.สร. เป็นที่ประทับใจหมอทั้งกระทรวง การดึงไปทำหน้าที่ สส.ในสภาฯ จึงเข้าตำรา เสรีจนฆ่าโคถึก เสรีจกศึกฆ่าขุนพล ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทย เชื่อว่าจะทำให้การปรับ ครม.ต้องสะดุดไปชั่วคราว จึงเปลี่ยนแผนจะดันหมอลานขึ้นเป็นประธานสภาฯผู้แทนราษฎร ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแทนนายวันมูหะมัด นอร์มะทา ซึ่งเท่ากับรัฐบาลไปอุ่นนายแทรกแซงตำแหน่งหนึ่งในสามเสาหลักของประชาธิปไตย และอยู่คนละพรรค ดังนั้นการขอร้องให้ท่านลาออกกลางคัน จึงล้มเหลวสิ้นเชิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว</p> <p>-ประธานวันนอร์ เผยไม่ยึดติดกับตำแหน่ง แต่ต้องการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติไว้ ชำรงไว้ซึ่งหลักการเพื่อให้ประชาธิปไตยของไทยเดินไปข้างหน้า การปรับ ครม. เป็นอำนาจของนายกฯ ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่ตำแหน่งประธานสภาฯ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้อยู่ในวาระที่กำหนดไว้ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ หมดวาระ หรือลาออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เบญจมาศ</p> <p>-ที่นาเห็นใจก็ นพ.ชลน่าน หากต้องหลุด รมว.สร. เพราะรับและขอหา “ตระกูลสัตว์” จนต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคมาแล้ว ขณะในหน้าที่รัฐมนตรี ก็เร่งนโยบาย 30 บาทพลัสได้ตามแผน สิ้นปีนี้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., ทวีช่อง , , MCOT, TNN, ไทยรัฐ TV, NBT, thansettakij, thebangkokinsight, newtv, thailandplus, one31, thaipbs, workpointtoday, amarintv, sondhitalk, thaipost, thereporters, ch8, fm91bkk)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรงงานน้ำแข็ง ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่มีแก๊สรั่ว เมื่อวันที่ 17 เม.ย.67 เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นแอมโมเนีย โดยทีมงาน สธ.ได้ลงพื้นที่ และประกาศแผนรองรับอุบัติเหตุ ดูแลผู้ป่วยและส่งต่อไปยัง รพ.ต่างๆ มีผู้ป่วยทั้งหมด 160 ราย แบ่งเป็นกลุ่มอาการหนัก 9 ราย กลุ่มอาการปานกลาง 50 ราย ที่เหลืออาการเล็กน้อย และได้สั่งการให้ ปลัด สธ.และผู้ตรวจฯ ในพื้นที่เข้าไปดูแล พร้อมนำทีมประเมินผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., fm91bkk, tnn, ch3, ทวีช่อง MCOT, NBT, hfocust, sondhitalk, bangkokbiznews, newtv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวถึงสถานการณ์และการดูแลผู้รับผลกระทบจากเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วหลังเกิดเหตุระเบิดในโรงงานน้ำแข็ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อคืนวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า ล่าสุดมีผู้ป่วยรวม 155 ราย รับประทานใน รพ. 38 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 9 ราย ได้ให้ สสจ.ชลบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., เนชั่น, hfocust, thailandplus.tv, springnews, newtv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริตต์ถดถายกร อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งการให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ สคร.ที่ 6 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ค้นหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหล และวางแผนเฝ้าระวังสุขภาพโดยจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ด้าน นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อมูลการตรวจค่าแอมโมเนียรั่วในอากาศ ไม่พบจุดใดเกินค่ามาตรฐาน โดยค่าที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือประมาณ 25ppm.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก., thaipbs, hfocust)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทีม SEHRT ของศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับปลัด สธ. และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยตัวอย่างน้ำแข็งที่ผลิตแล้วตรวจพบมี ค่ากรด-ด่างประมาณ 9 ซึ่งค่าความเป็นด่างสูงจากมาตรฐานน้ำบริโภค ที่อยู่ประมาณ 8 จึงแจ้งโรงงานให้ทำลายน้ำแข็งทั้งหมดห้ามนำมาจำหน่าย พร้อมทั้งหยุดผลิตน้ำแข็งชั่วคราวจนกว่าปรับปรุงคุณภาพน้ำและตรวจสอบระบบการผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ในช่วงที่ก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลได้ใช้การสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของก๊าซพิษออกสู่ภายนอก และน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน จึงไม่มีการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ระบบประปาชุมชน หรือประปาหมู่บ้าน ประชาชนสามารถใช้น้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, thebangkokinsight, hfocust)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ความรู้ชาวบ้านรอบโรงงานน้ำแข็ง บางละมุง หลังเหตุแอมโมเนียรั่วไหล เผยมีผลต่อร่างกายแบบเฉียบพลันได้ ทั้งไอ หอบเหนื่อย ชาตอกซิเจน รวมถึงส่งผลเยื่อปอดขาวอักเสบ ตาบอดชั่วคราว พร้อมวิธีปฏิบัติตัวเพื่อลดผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง thailandplus thaitodaynews)</p> <p>- นายวิชาญ มินชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจเช็คค่าสารแอมโมเนียในอากาศ ซึ่งเป็นค่า PDM หากเป็นค่าที่เกินกว่า 50 จะต้องมีการตรวจสอบร่างกาย แต่บริเวณด้านหน้าโรงงานน้ำแข็งบางละมุง นั้นมีค่า PDM อยู่ที่ 3-4 เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นอันตราย เพียงแต่จะมีในเรื่องของกลิ่นอยู่ ส่วนบริเวณด้านในโรงงานน้ำแข็งค่า PDM อาจสูงบ้างแต่ไม่ได้สูงเกินมาตรฐานและไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เนื่องจากทางโรงงานน้ำแข็งได้มีการปิดวาล์วไม่ให้สารแอมโมเนียรั่วไหลออกมาแล้ว ส่วนอาการของผู้ได้รับผลกระทบ จากการเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลบางละมุง ซึ่งจำนวนทั้งสิ้น 155 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน 3 ราย ผู้ป่วยสีเขียว 109 ราย สีเหลือง 37 และกลับบ้านแล้ว 114 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กากแคดเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยโพสต์ สยามรัฐ)</p> <p>-ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เดินทางลงพื้นที่ที่ตรวจดูความพร้อมของสถานที่ ที่จะรับกากแร่แคดเมียมจากพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรี และกรุงเทพฯ กลับมาฝั่งกลบที่ จ.ตาก โดยพบว่า ผนังบ่อที่ 5 และพื้นบ่อมีรอยแตกร้าวเป็นช่วงๆ ยังไม่มีความพร้อมที่จะรองรับกากแคดเมียมได้อย่างปลอดภัย เพราะอาจก่อให้เกิดการรั่วซึมขึ้นได้ ส่วนบ่อที่ 4 ผู้ประกอบการมีการปิดคลุมผ้าใบไว้แล้ว ,ขณะที่โรงเก็บกากแร่จากบ่อที่ 4 มีกากแคดเมียมอยู่ในถุง Big bag และกองอยู่นอกถุง จำนวนประมาณ 2,600 ตัน และตรวจสอบอาคารโรงเก็บแร่เก่า พบว่า สามารถรองรับปริมาณกากแคดเมียม เพื่อรอนำไปฝั่งกลบ ในขณะที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเก็บกากแคดเมียมบ่อที่ 5 ได้อย่างเพียงพอ จากนั้นช่วงบ่าย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชุมออนไลน์ร่วมกับ จ.สมุทรสาคร ,จ.ชลบุรี และกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการขนย้ายกากแคดเมียม กลับไปยังพื้นที่หลุมฝั่งกลบที่ จ.ตาก และการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ ทั้งนี้ กรอบการนำกากแคดเมียม กลับไปฝั่งกลบที่ จ.ตาก จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ไปสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2567 โดยหลังดำเนินการเสร็จ จะปิดคลุมบ่อด้วยผ้าใย HDPE และเทคอนกรีตปิดฝาบ่อ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินทุกๆ 3 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดผลตรวจแหล่งน้ำรอบโรงงานเก็บแคดเมียม ต.บางน้ำจืด เบื้องต้นไม่พบสารปนเปื้อน ด้านผลตรวจสัตว์น้ำ คาคูร์ผล 3-5 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน บ้านเมือง สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>-ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กทม. ไม่เห็นด้วยกับการเตรียมขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปยังบ่อฝั่งกลบที่ จ.ตาก ที่รัฐบาลให้ข้อมูล จึงขอแนะนำ 4 ข้อ คือ 1. ต้อง "บรรจุถุงกากแคดเมียมเข้าตู้คอนเทนเนอร์" แล้วปิดมิดชิด รอการยกขนย้าย ทำตามหลักมาตรฐานสากล 2. ต้อง "รับลำเลียงไปพื้นที่ปลอดภัย" โดยด่วน เพราะยิ่งอยู่นาน ไม่มีใครกรันตีว่า สารพิษจะไม่รั่วไหล ยังมีโอกาสฝนตกได้ทุกวัน รัฐบาลแจ้งผ่านสื่อ "ปลายทาง ไม่พร้อม" ชาวบ้านก็เสี่ยงสูง 3. ต้อง "เตรียมพื้นที่ฝั่งกลบ" ควรเคลียร์พื้นที่ให้พื้นผิวเรียบ ก่อนจะใช้ HDPE (High Density Polyethylene) พลาสติกพอลิเอทิลีน พลาสติกที่มีคุณสมบัติทนสูง ในการรองรับแคดเมียมจำนวนมาก ทนต่อแรงฉีกขาด ควรคำนึงความปลอดภัยต่อชุมชน จะกลับไปเดิม คงทำแบบเดิมไม่ได้ อันตรายมาก ฝุ่นจากการถมกากแคดเมียม จะเข้มข้นเป็นพิษร้าย กระจายคลุ้ง ชาวบ้านรับเต็มๆ 4. ต้อง "เตรียมรถบรรทุกที่รับตู้คอนเทนเนอร์แบบปิด " การขนย้ายไม่ใช่ใส่รถบรรทุกฝาเปิด แคดเมียมระเหยสู่อากาศ หากฝนตกยิ่งอันตราย สารพิษกระจาย และต้องไม่ขนถ่ายไปถ่ายมา อันตรายที่สุด ห่วงคนทำงานเพราะเสี่ยงมะเร็ง ดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์เปิดได้สองครั้ง คือ เปิดตอนบรรจุกากแคดเมียม กับเปิดตอนนำออกมาฝั่งกลบ ในที่ปลอดภัย เท่านั้น</p>	
<p>ฮีทสโตรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมืองออนไลน์, thebetter.co.th, newtv, ch7, bugaboo)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มีความห่วงใยประชาชนเสี่ยงโรคฮีทสโตรก หรือโรคลมร้อน หลังพบมีผู้เสียชีวิตหลายรายในขณะนี้จากสภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงเกิน 40 องศา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ต้องสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน หรืออยู่ในที่มีความร้อนสูงจนร่างกายไม่สามารถปรับตัวต่อความร้อนได้ อาจหมดสติ ชักเกร็งถึงตายได้ แนะนำดื่มน้ำให้มากๆ ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน</p>	
<p>อุบัติเหตุสงกรานต์67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์ ,แนวหน้า) , เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์ ,สยามรัฐ, ข่าวสด,ไทยรัฐ, แนวหน้า,เดลินิวส์,ผู้จัดการ ,บ้านเมือง,กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,ประชาไท, ไทยนิวส์, เนชั่น ,จส.100 สวพ.91,linetoday,innews,tnn,ch3,thaiPBS,chiangmainews,thereporter,thebetter)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงหลังเป็นประธานประชุม ครม. ว่า การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น และขอบคุณ ก.คมนาคม การทำอากาศยานฯ สตช. มท. สธ. ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน และทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือกัน ซึ่งการจัดงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มหาสงกรานต์ 2567 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก หลายสื่อยกให้เป็นเวสต์คลาสอีเวนต์ โดยขอให้ ททท. และก.การท่องเที่ยวฯ ดำเนินการต่อเนื่องช่วงครึ่งหลังของเดือนเม.ย.ที่ยังคงมีการจัดงานในอีกหลายพื้นที่</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มท. แฉลงสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ สปถ. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67 ในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (11 - 17 เม.ย.67) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,044 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 2,060 คน ผู้เสียชีวิตรวม 287 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 7 จังหวัด เชียงรายเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 82 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 17 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ 80 คน สาเหตุหลักยังคงเกิดจากการขับเร็ว ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดยังคงเป็นจักรยานยนต์ และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดเกิดจากการขับซิ่งรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย</p> <p>- พ.ต.ท.มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ แฉลงสรุปสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ยอดสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. มี 7,388 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 7,130 คดี คดีขับรถประมาท 3 คดี คดีขับเสพ 255 คดี จังหวัดที่มีคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กทม.664 คดี อุบลราชธานี 550 คดีเชียงใหม่ 389 คดี ผู้กระทำผิดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ อาทิ รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ทำงานบริการสังคมกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คุมประพฤติจะรายงานกลับไปไปยังศาล เพื่อนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษมาบังคับใช้</p>	
<p>ความคืบหน้าอาการตร.ทางหลวงถูกรถชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ,mcot,thaiPBS,linetoday)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ด.ต.ปิยนันท์ สีเสื้อ ตำรวจทางหลวงที่ถูกรถชนอาการสาหัส และถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.พณสินคม และรพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ว่า อาการแรกเริ่มที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว ได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง แพทย์ได้ทำการผ่าตัด และส่งเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิดในไอซียูศัลยกรรมประสาทและสมอง และประสาน รพ.ตำรวจ ซึ่งเป็นต้นสังกัดในการรับผู้ป่วยไปรักษาต่อ โดยเมื่อวันที่ 18 เม.ย.67 รพ.ตำรวจได้นำรถพยาบาลมารับ ด.ต.ปิยนันท์ เพื่อไปรักษาต่อ ล่าสุดผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว และมีภาวะการบอบช้ำทางสมองค่อนข้างรุนแรง</p>	
<p>นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, sondhitalk)</p> <p>- ผศ.ดร.จิตตะวัน ชนะกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวถึง กรณีสถาบันTDRi ยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์ ในด้านการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนโยบายแอลกอฮอล์ของไทย ว่า ข้อมูลของ TDRi คลาดเคลื่อน ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งฟินแลนด์ศึกษาพบว่า การอนุญาตให้โฆษณาอย่างเสรีทำให้หนุ่มสาวดื่มหนักขึ้น จึงแก้กฎหมายให้การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเบา ได้แก่ โวเน่และเบียร์ในที่สาธารณะ หรือสถานที่ส่วนตัว เช่น กำแพงของบ้าน รถยนต์ เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามการโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ ระหว่าง 7.00-22.00 น. รวมถึงการใช้เนื้อหาที่เป็นข้อความหรือภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทโดยผู้บริโภค หรือเนื้อหาที่ผู้บริโภคตั้งใจจะแบ่งปันทางโซเชียลมีเดียเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันการพยายามแก้กฎหมายด้านสถานที่และเวลา การห้ามโฆษณา เป็นการดำเนินนโยบายที่ผิด ทั้งในหลักทฤษฎีเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ คำนึงกับคำแนะนำของ WHO รวมถึงแตกต่างจากประเทศที่เจริญแล้วอื่น ๆ ด้วย</p>	
<p>ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด linetoday)</p> <p>-นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness นวดไทย และสมุนไพร เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างงาน ให้กับประชาชน รวมถึงสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอด ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้กับเกษตรกร เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมมีการนำเสนอ (ร่าง) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness และสมุนไพร คู่มือยาสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทย การดำเนินงาน Wellness และ Healthy City กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำรับยาสมุนไพรแห่งชาติ 324 ตำรับ สมุนไพรประจำจังหวัด Advanced therapy medicinal products (ATMPs) รวมทั้งมีการพิจารณารายการผลิตสมุนไพรในโรงงาน WHO GMP ของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับสมุนไพรประจำจังหวัด การผลิตผู้ประกอบการอาชีพด้านการนวดไทย การวิจัยเรื่อง Mesenchymal Stem Cells (MSCs) โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวีฎฐ ธาณินรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี</p>	
<p>กรม.แต่งตั้งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thebangkokinsight)</p> <p>- กรม.มีมติแต่งตั้ง นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.65 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป</p>	
<p>เช็คให้ชัวร์ ก่อนใช้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. แนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเช็คให้ชัวร์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th เลือกเมนูสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2. Line application เพิ่มเพื่อน @fdathai 3. ไปที่ Google Search พิมพ์คำว่า ตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยตรวจสอบเลขทะเบียนหรือถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้ก่อนรับบริการ เพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>การพัฒนาด่าน อย. “One ด่าน One Lab One Day</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญของการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรวดเร็วอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าเช่นกัน อย.จึงได้ผลักดัน “One ด่าน One Lab One Day” เพื่อให้ด่าน อย. สามารถทำงานจบได้เพียงจุดเดียว คล้ายๆ One Stop คือ ตรวจที่ด่าน และมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบได้ ทราบผลภายใน 1 วัน จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพไปตรวจยังอีกสถานที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง โดยปัจจุบันมีด่าน อย.ทั้งหมด 52 ด่าน เป็นด่านเก่า 49 ด่าน และเพิ่มตั้งใหม่ 3 ด่าน อยู่ระหว่างให้กองด่านอาหารและยา รวบรวมข้อมูลด่านที่มีความจำเป็นต้องปรับเป็น One ด่าน One Lab One Day เพื่อเสนอกรม.สธ.เพื่อพิจารณา และนำไปสู่การออกแบบตัวระบบ เช่น การออกแบบห้องปฏิบัติการติดตั้งที่ด่าน อย. จะทำเองร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือจะร่วมกับภาคเอกชน</p>	
<p>อย.เตือนอย่าซื้อ CDS กินรักษามะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย.เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากเขียนว่า คลอรีน ไดออกไซด์ โซลูชัน (CDS Chlorine Dioxide Solution) อ้างเป็นยาครอบจักรวาล รักษาได้สารพัด หลังแม่ซื้อให้ลูกชายป่วยมะเร็งกินเพียง 7 วัน เกิดอาการหมดสติและเสียชีวิต ทั้งนี้ อย. ไม่เคยอนุญาต CDS เป็นยา แต่อนุญาตเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ห้ามกินเด็ดขาด คลอรีนไดออกไซด์ก่อพิษระคายเคือง หากรับประทานมากเสียชีวิตได้</p>	
<p>การวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-ที่ประชุมกรม. รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป</p> <p>โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก รวมถึงการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน อย่างเป็นระบบ ถือเป็นการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะ รวม 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการให้ทุนวิจัยและกลไกการสนับสนุนการวิจัยสมุนไพร กำหนดนโยบายและกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบที่บูรณาการทรัพยากรด้านวิจัยและนวัตกรรม กำหนดนโยบายและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสมุนไพร เป็นต้น และ (2) ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชิงบูรณาการ เช่น ให้มีการพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการวิจัยสมุนไพร ให้มีการพัฒนามาตรฐานรูปแบบและแนวทางการเก็บข้อมูลเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรหรือการรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทย</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผวก., antifakenewscenter, sondhitalk)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา เผยอันตรายการโทรทางไลน์เสี่ยงเกิดเนื้องอกในสมอง เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากคลื่นโทรศัพท์มือถือในสิ่งแวดล้อมของโลกทุกที่อยู่แล้ว จึงไม่มีการศึกษายืนยันว่าผลของสัญญาณดังกล่าวทำให้เกิดเนื้องอกในสมองแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter, sondhitalk)</p> <p>- สป.สธ. เผยตามที่มีข้อมูล เรื่อง สธ. เปิดศูนย์ฉุกเฉินการแพทย์ฯ กรณีแคดเมียม พบว่า เป็นข้อมูลจริง สธ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีแคดเมียม และสั่งการจังหวัดได้รับผลกระทบเปิดศูนย์ฯ ทันทีเพื่อประสานการดูแลสุขภาพประชาชน</p>	
<p>สถานชีวาภิบาลวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข (8 จังหวัด) ได้คัดเลือกวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เป็นสถานชีวาภิบาลในชุมชนต้นแบบแห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อดูแลพระภิกษุอาพาธ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยทุกกลุ่มวัยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่ระยะแรกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ตามมาตรฐาน โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.67 โดยมีพระคิลานุปัฏฐากและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการอบรมดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบประคับประคอง รับรองได้ทั้งหมด 32 เตียง ประกอบด้วย ชาย 10 เตียง หญิง 10 เตียง พระภิกษุ 10 เตียง และห้อง End of life 2 เตียง</p>	
<p>BDI เชื่อม MOU กทม.เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพชาวกรุงกับหน่วยบริการทุกระดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) เพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครเข้าสู่ระบบสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อทุกรูปแบบ โดยเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้น ปัจจุบันเชื่อมโยงข้อมูลแล้วกว่า 131 แห่ง และมีแผนขยายไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่น และร้านยาคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม และขึ้นทะเบียนกับสปสช. ให้แล้วเสร็จภายในกลางปีนี้</p>	
<p>กทม.ตรวจสอบสุขภาพนักเรียน 2 แสนคนรับเปิดเทอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงคืบหน้าโครงการตรวจสอบสุขภาพ 1 ล้านคนว่า มีผู้ตรวจสุขภาพไปแล้วกว่า 700,000 คน คาดว่าจะเกินจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 1 ล้านคนภายในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนรับรู้เรื่องโรคร้ายเบื้องต้นและรักษาได้ทันแล้ว ยังเป็นการเก็บข้อมูลสุขภาพประจำตัวของประชาชนแต่ละเขต บันทึกไว้ในแอป หมอพร้อม ขณะเดียวกันจะนำข้อมูลไปร่วมวิเคราะห์กับ สปสช. เพื่อกำหนดกองทุนให้ตรงกลุ่มคนและกลุ่มโรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อกระจายงบประมาณให้แต่ละเขตนำไปส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้ตรงจุดมากขึ้น สำหรับแผนต่อไป จะมีการตรวจสุขภาพนร.ช่วงเปิดเทอม ตั้งเป้า 200,000 คน เน้นโรคทั่วไป โรคเครียด โภชนาการ และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นแผนรวมอยู่ในโครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคนด้วย</p>	
<p>เตือนครีมรักษาโรครอบฉกักรวาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnews, เพจอาจารย์เจษฎ์</p> <p>-ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ว่ามีประชาชนทางบ้านส่งข้อมูล ครีม Firmax3 รักษาทุกโรครอบฉกักรวาล รักษาอัมพาต ไทรอยด์ ไต ผู้ใหญ่หลงเชื่อเยอะมาก เพียงทาตามจุดชีพจร และได้ อย.ด้วย จึงเข้าเว็บ อย. ค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบชื่อ “FIRMAX-3 CREAM ไฟร์แม็กซ์-สาม ครีมบำรุงผิว” เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้า และมีเลขที่ใบรับจดแจ้ง 90-2-5800004 แต่สถานะ “สิ้นสภาพ” ตั้งแต่ 31/12/2561</p>	